

ข่าวเลขที่ 43

11 ธันวาคม 2565

## คน.พนักสภ.โทรโยคลุยตรวจเข้มลานมัน พบ 1 ราย รับซื้อต่ำกว่าราคาที่แสดง

สายตรวจเฉพาะกิจ กรมการค้าภายในพนักสภ.โทรโยค จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเข้มแหล่งรับซื้อมันสำปะหลัง พบลานมัน 1 รายรับซื้อต่ำกว่าราคาที่แสดง รองอธิบดีฯผู้ประกอบต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบเกษตรกร

วันที่ 11 ธ.ค.65 **ร้อยตรี จักรกฤษ ยอดมณี** รองอธิบดีกรมการค้าภายในหรือ คน. เปิดเผยว่า ตามที่อธิบดีได้สั่งการให้ตรวจเข้มการรับซื้อสินค้าเกษตร โดยเฉพาะมันสำปะหลัง เพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงนี้ เช่นการกดราคาซื้อหรือการวัดคุณภาพมันสำปะหลังอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น อีกทั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบตลาดสินค้าเกษตรภายในประเทศให้เกิดความเป็นธรรม และยกระดับรายได้ให้เกษตรกร จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจ กรมการค้าภายใน สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานชั่งตวงวัด ดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเข้มงวดในทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมันสำปะหลังที่สำคัญ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด เขต 0-7 กาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โทรโยค พร้อมทั้งฝ่ายปกครองในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งรับซื้อมันสำปะหลังในท้องที่อำเภอโทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีพบ ลานรับซื้อหัวมันสำปะหลังสด 1 ราย ที่รับซื้อต่ำกว่าราคาป้ายที่แสดง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศ กกร. ฉบับที่ 67 พ.ศ.2565 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคาซื้อหัวมันสำปะหลังสดตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 จึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับพนักงานสอบสวน สภ.โทรโยค เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตามรองอธิบดีกรมการค้าภายในยังได้เน้นย้ำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบเกษตรกร หากผู้รับซื้อไม่แสดงราคาซื้อมันสำปะหลังหรือรับซื้อไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรการเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิดต้องระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 หรือมีการดัดแปลงและใช้เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งมันสำปะหลังเพื่อเอาเปรียบเกษตรกร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายสินค้าเกษตร รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแสการเอาเปรียบเกษตรกร สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ